

Số : 04 / TT- HĐQT - DAB

TP.HCM, Ngày 10 tháng 3 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v : Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong những năm gần đây thị trường vốn Việt Nam đã bắt đầu phát sinh thêm công cụ giao dịch mới là trái phiếu của các Doanh nghiệp với hàng loạt đợt phát hành thành công như của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, Công ty Tín Nghĩa, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, Tổng công ty Thép Việt Nam ...

Qua đó cho thấy, trước tình hình các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay từ các Ngân hàng thương mại có giới hạn do lượng tiền nhàn rỗi huy động vào Ngân hàng đang ngày một chậm lại thì việc doanh nghiệp tìm đến trái phiếu để huy động vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh là rất hiệu quả trong bối cảnh hiện nay. Hơn nữa, việc mua bán trái phiếu cũng khá đơn giản thuận lợi do Bộ Tài chính cũng đã đưa ra một số định hướng cho trái phiếu doanh nghiệp như: khuyến khích doanh nghiệp huy động vốn trực tiếp trên thị trường, hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào việc cấp vốn qua kênh tín dụng; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và sắp tới đây các cơ quan chức năng sẽ khuyến khích việc đưa ra các sản phẩm mới; nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao tính thanh khoản của trái phiếu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp có thành công hay không lại rất cần đến sự bảo lãnh của các Ngân hàng thương mại.

Trước tình hình trên, một số Ngân hàng thương mại đã và đang nghiên cứu triển khai loại hình dịch vụ này. Khi triển khai sản phẩm bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì Ngân hàng sẽ : thu được phí bảo lãnh, không bị khống chế bởi trần lãi suất huy động lẫn cho vay, không bị giới hạn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, không bị vướng bởi các quy định về trích lập dự phòng, có thể kinh doanh trên thị trường mở, nâng cao uy tín của Ngân hàng.

Do đó, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép bổ sung thêm chức năng kinh doanh **bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp**.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

PHẠM VĂN BỬ